



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. จีดีพีเกษตรไตรมาส 2 โต 1.2%	bangkokbiznews.com
2. 'ไทยพร้อม' ขับเคลื่อนผักผลไม้เป็นวาระชาติ คนไทยทุกวัยต้องได้กินเพียงพอ	ไทยโพสต์
3. คอลัมน์: สารพันปัญหาสารระน่ารู้?	ไทยรัฐ
4. ฮีโร่กู้เศรษฐกิจไทย"ส่งออกแมลง"อาหารแห่งอนาคต!!ซูบเปอร์ฟู้ดเล็กพริกขี้หนู	ไทยรัฐ
5. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: แนะนำวิธีรับมือฝน	มติชน
6. ราคาข้าววุ้นหนักเล็งอัด8หมื่นล.อุ้มเกษตรกร	แนวหน้า
7. 'จรินทร์'จับ'ออสซี'ช่วย ซื้อสินค้าอุ้มเกษตรไทย	มติชน (กรอบบ่าย)
8. 'จรินทร์'ของบ8หมื่นล้านบ. เพิ่มเท่าตัวประกันราคาข้าวปี3	เดลินิวส์
9. น้ำมัน-หมู-ไข่แพงดันเพื่อเพิ่ม	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
10. "เฉลิมชัย"นำทัพคิกออฟแคมเปญขายมังคุดวันที่ 8 เดือน 8	posttoday.com

จีดีพีเกษตรไตรมาส 2 โต 1.2%



7 สิงหาคม 2564 | โดย ยุพิน พงษ์ก่อง

114

สศก. เผยจีดีพีเกษตรไตรมาส 2 โต 1.2% หวังน้ำดี ผลผลิตมาก มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาด ดันทั้งปีขยายที่ 1.7 – 2.7% ขณะโควิด ราคาน้ำมัน ค่าเงิน ยังเป็นปัจจัยเสี่ยง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2564 (เม.ย.-มิ.ย.) ขยายตัว 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากฝนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และช่วงต้นปี 2564 ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญและในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงสามารถทำการเพาะปลูกได้





รวมทั้งสภาพอากาศโดยทั่วไปที่เอื้ออำนวย ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้สถานการณ์การผลิตพืชและปศุสัตว์ ดีกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิต นอกจากนี้ นโยบายและมาตรการของภาครัฐ เช่นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การประกันรายได้สินค้าเกษตรที่สำคัญ และการพักชำระหนี้ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมการผลิตของโรงงานแปรรูปบางแห่งต้องหยุดชะงักลง ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรบางชนิดชะลอตัวลงไปด้วย สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2564 สศค. คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 1.7 – 2.7 % เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัว

“ฤดูกาลเพาะปลูกที่จะเริ่มขึ้นในครึ่งปีหลังคาดว่าผลผลิตจะออกมาดีเพราะน้ำดี และมีคุณภาพ แต่ในภาพรวมยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความแปรปรวนของสภาพอากาศ แนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท อาจส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้า ต้นทุนการผลิต และการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์”

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศค. กล่าว ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ที่ขยายตัวได้ในไตรมาส 2 เป็นผลจากการขยายตัวของทุกสาขา ยกเว้นสาขาประมงที่หดตัว โดย **สาขาพืช ขยายตัว 2 %** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 พืชสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ **ข้าวนาปรัง** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 และราคาข้าวเปลือกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูก



มันสำปะหลัง ช่วงที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงขยายเนื้อที่ปลูกทดแทนอ้อยโรงงานที่ราคา มีแนวโน้มลดลง **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรมีการดูแลเอาใจใส่แปลงปลูกและ ฝักระวังโรคมากขึ้น ประกอบกับมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น **สับปะรด** โรงงาน ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรบำรุงรักษาต้นสับปะรดดีและ ขยายพื้นที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่ปล่อยว่างในช่วงที่ผ่านมา

ยางพารา ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ทำให้ต้นยางสมบูรณ์ ประกอบกับต้นยางพาราที่กรี๊ดได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งภาครัฐได้ดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาอย่าง **ปาล์มน้ำมัน** ผลผลิต เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกในปี 2561 ทดแทนพืชชนิดอื่น โดยปาล์มน้ำมันที่ปลูกเริ่มให้ผลผลิตในช่วง ปี 2564 ประกอบกับในแหล่งผลิตสำคัญมีสภาพอากาศเอื้ออำนวยมากขึ้นผลผลิตปาล์มน้ำมันจึงเพิ่มขึ้น

และ **ทุเรียน** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรมีการบำรุงและดูแลรักษาเป็นอย่างดี ประกอบกับพื้นที่ปลูกใหม่ในปี 2559 ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งปลูกทดแทนยางพารา และผลไม้ อื่นๆ เช่น เงาะ มังคุด และลองกอง เริ่มให้ผลผลิตในปี 2564 เป็นปีแรก

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด และการจัดการ ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์หลัก คือ ไก่เนื้อ ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีการขยายการผลิตรองรับความต้องการ ของตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ สุกร ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรผู้ เลี้ยงสุกรมี การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี

รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในระดับ สูงสุด ส่งผลให้อัตรารอดของสุกรเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยด้านราคาที่สูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิต ไช ไก่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศแวดล้อม ของการเลี้ยงเอื้ออำนวย ส่งผลต่อการออกไข่ของแม่ไก่ รวมทั้งการดำเนินมาตรการรักษาสมดุลของผลผลิตไข่ไก่ใน ระบบ และ นำนมดิบ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนภาครัฐได้มีการควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาด

สาขาประมง หดตัว 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นผลมาจากผลผลิตประมงทะเลในส่วนของปริมาณ สัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน จำนวนวันที่ชาวประมงนำเรือออกไปจับสัตว์ น้ำจึงลดลง ส่วนปริมาณกุ้งทะเล ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เกษตรกร จึงปรับลดพื้นที่การเลี้ยง ลดจำนวนลูกพันธุ์ และชะลอการลงลูกกุ้ง อีกทั้งบางพื้นที่มีการระบาดของโรคซีขาวและโรคตัวแดงดวงขาว ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลด ลง

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตประมงน้ำจืด เช่น ปลานิล และปลาดุก มีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงเพียงพอต่อการเลี้ยง อีกทั้งเกษตรกรมีการอนุบาลลูกปลาให้ได้ขนาดและแข็งแรงก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยง จึงเพิ่มอัตราการรอดทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น



สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยกิจกรรมการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น และราคาพืชหลายชนิดมีแนวโน้มสูงขึ้น เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชและมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง

และสาขาป่าไม้ ขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยผลผลิตไม้ยางพาราขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่าเพื่อปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดีและพืชอื่น ขณะที่ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเยื่อกระดาษและเป็นพืชพลังงาน ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่น ด้านผลผลิตทรงนกของไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับรังนกของผู้แข่ง ทำให้มีความต้องการจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง และถ่านไม้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดจีนและญี่ปุ่นอย่างมาก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯมีแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับรูปแบบการเกษตรวิถีใหม่ เช่น นโยบาย “ตลาดนำการผลิต การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบโลจิสติกส์พัฒนาฐานข้อมูล Big Data เกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่ง พัฒนาคุณภาพและมูลค่าสูง ยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Star Up เป็นหน่วยธุรกิจให้บริการทางการเกษตร (ASP) เช่น เทคโนโลยีในการดูแลรักษา รถจักรกลในการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยว สำหรับให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรแบบครบวงจร

The screenshot shows the website's layout with a top navigation bar, a main article titled "จีดีพีเกษตรไตรมาส 2 โต 1.2%" (Agricultural GDP Q2 grows 1.2%), and several sidebars. The main article includes a sub-headline "จีดีพีเกษตรไตรมาส 2 โต 1.2% - เกษตรกรปรับตัวลดต้นทุน" and a large image of a farmer. Below the image is a detailed text article. To the right, there are two vertical banners for "บัตรเดบิต 300" and "บัตรเครดิต 300". At the bottom, there are more images and text related to agricultural products like chickens and fish.

ไทยโพสต์

Thal Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 950

Section: X-CITE/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 7 สิงหาคม 2564

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9034

หน้า: 1(ขวา), 2, 3

Col.Inch: 328.48 Ad Value: 312,056

PRValue (x3): 936,168

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ไทยพร้อม' ชับเคลื่อนผักผลไม้เป็นวาระชาติ คนไทยทุกวัยต้องได้กินเพียงพอ



X-CITE

KIDS
TO
TEEN

ไทยพร้อม

ขับเคลื่อนผักผลไม้เป็นวาระชาติ คนไทยทุกวัยต้องได้กินเพียงพอ

'ไทยพร้อม' ขับเคลื่อนผักผลไม้เป็นวาระชาติ คนไทยทุกวัยต้องได้กินเพียงพอ

ก.เกษตรฯ-สสส.-ภาคีองค์กรเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศ "ไทยพร้อม" ขับเคลื่อนผักและผลไม้เป็นวาระชาติ ยกระดับสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 ตั้งเป้าให้คนไทยกินผักผลไม้เพียงพอ-ปลอดภัย หนุนพลิกโฉมระบบอาหารประเทศไทย สานพลังบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน กำหนดให้หน่วยงานเฉพาะที่ดูแลด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการและเด็กวัยเรียนเร่งดำเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงและกินผักผลไม้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดเวทีหารือสาธารณะ (National Dialogue) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การออกแบบ "ไทยพร้อม" สู่การขับเคลื่อนผักและผลไม้เป็นวาระแห่งชาติ (Reshaping Thailand's readiness to Encourage Vegetable and Fruit Intake as National Agenda) ผ่านทางออนไลน์ระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

โดยมี ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ประสานงานของประเทศไทย สำหรับ UNFSS The National Convenor) ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการ ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. มรว.อรุณเรณู ที เค ลี เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านโภชนาการและระบบอาหาร สำนักงาน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พญ.เรณู การ์ก เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ (โรคไม่ติดต่อ) สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผอ.สำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เกษตรกร วิชาทกิจชุมชน ผู้ปลูกผัก เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) สถาบันวิจัยและการศึกษา ตลาดค้าปลีก-ส่ง หน่วยงานด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจอาหารกว่า 300 คน เข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS2021) ทั้งนี้ มีลำมาแปล ชนิตา แยมฟอร์ด อารยา อัมระปาล

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส.และองค์กรภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศูนย์พืชผักโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคีเครือข่ายภาควิชาการ และภาคประชาสังคม สนับสนุนให้รัฐบาล



รดน้ำผักชุมชน



ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์



ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

กำหนดให้การกินผักผลไม้ที่ปลอดภัยและเพียงพอของคนไทย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับชาติ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อกระตุ้นให้คนไทยกินผักผลไม้เพิ่มมากขึ้น และได้ปริมาณที่เพียงพอตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ควรกินผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานเฉพาะที่ดูแลด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ และเด็กวัยเรียน เร่งดำเนินงานส่งเสริมการเข้าถึงและกินผักผลไม้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ

"สสส.และภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมผักผลไม้ปลอดภัย โดยใช้กลไกมาตรการทางกฎหมายและนวัตกรรมเชิง

นโยบาย (policy innovation) อาทิ การใช้นโยบายทางภาษี เพื่อจูงใจการขยายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ กำหนดจำนวนสินค้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (รวมผักและผลไม้) ขึ้นตำที่ร้านอาหารต้องขาย การให้ร้านอาหารติดข้อมูลแสดงค่าพลังงานอาหารบนเมนู เป็นต้น โดยการมีตัวอย่างนโยบายในประเทศอังกฤษพบว่า หากภาครัฐใช้นโยบายอุดหนุนทางราคาผักผลไม้ร้อยละ 10 จะช่วยให้ประชาชนโดยรวมกินผักผลไม้เพิ่มขึ้น 0.25 ส่วน ขณะที่หากใช้นโยบายอุดหนุนทางราคาผักผลไม้ร้อยละ 30 กับกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มนี้กินผักผลไม้เพิ่มขึ้น 0.53 ส่วน และนโยบายทั้งสองนี้ถูกประเมินว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งจากมุมด้านนโยบายและสังคม" ดร.นพ.ไพโรจน์กล่าว

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ประสานงานของประเทศไทย สำหรับ UNFSS (Thai National Convenor) กล่าวว่า จะนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากเวทีหารือสาธารณะในครั้งนี้ โดยเฉพาะปัจจัยด้านนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากรัฐที่ควรประกาศให้การผลิต และบริโภคผักผลไม้เป็นวาระสำคัญแห่งชาติ เชื่อมโยงสู่ยุทธ

ปฏิบัติการระบบอาหารที่มีการดำเนินการในสังคมไทยพัฒนาเชิงโครงสร้าง และกลไกสนับสนุนภาคเกษตรและระบบอาหารของไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ภายในปี 2573

สวนผักคนเมือง : ปลุกผัก ปลุกเมือง ปลุกชีวิต

ปรับปรุงดิน เพิ่มพูนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ



สวนผักคนเมือง: ปลุกผัก ปลุกเมือง ปลุกชีวิต

การปรับปรุงดิน เพิ่มพูนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

Global targets, goals and commitments

Global Targets 2025 to improve maternal, infant and young child nutrition	Nutrition as an enabler for NCD targets and objectives	Nutrition as an enabler for other Health targets
<ul style="list-style-type: none"> 50% reduction in the number of children under 5 who are stunted 50% reduction of anaemia in women of reproductive age 50% reduction in low birth weight no increase in childhood overweight increase the rate of exclusive breast-feeding in the first 6 months up to at least 50% reduce and maintain childhood wasting to less than 5% 	<p>REDUCE premature mortality from NCDs</p> <p>30% relative reduction in mean population intake of salt/sodium</p> <p>25% relative reduction in the prevalence of raised blood pressure, according to national circumstances</p> <p>Halt the rise in diabetes and obesity</p>	<p>SDG 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture</p> <p>SDG 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages</p> <p>SDG 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable</p>



ผลผลิตจากสวนผักชุมชน



ผลผลิตสวนผักชุมชน

ผักผลไม้เป็นวาระแห่งชาติ

โดยจะเชื่อมโยงกับข้อเสนอจากผู้ที่มีบทบาทและมีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการผลิตอาหารและการเกษตรของประเทศไทย นำไปเสนอในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหาร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความประสงค์ต่อสหประชาชาติที่จะเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารจากทั่วโลก (pre-summit) 26-28 กรกฎาคม 2564 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี และการประชุมระดับผู้นำประเทศและนายกรัฐมนตรี ในช่วงเดือนกันยายน 2564 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศ และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารจากทั่วโลก เร่งหารือและจัดทำนโยบายแผนงานการปฏิรูประบบอาหารและการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญมาก การรณรงค์ให้เกษตรกรผลิตสินค้าปลอดภัย เรื่อง organic เป็น Trend นโยบายการตลาดหมักหมมใช้ตลาดนำการผลิตเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกันเป็นอย่างดี มี platform on line นำข้อเสนอแนะเพื่อนำสู่แนวปฏิบัติ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตามรายละเอียดและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนของประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ <https://thfoodsystems.com/> และสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย "ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการส่งเสริมความ



ผักชุมชน

มั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และระบบอาหารของประเทศไทย" ได้ที่เว็บไซต์ สสส. <http://ssss.network/ka8t3>

พญ.เรณู การ์ก เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ (โรคไม่ติดต่อ) สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวถึงเป้าหมายโภชนาการเพื่อสุขภาพและนโยบายยุทธศาสตร์ นำเสนออาหารไทยมากด้วยโซเดียม ส้มตำไทย 1,800 มิลลิกรัม ต้มยำกุ้ง 2,200 มิลลิกรัม ทำให้เด็กไทยได้รับปริมาณโซเดียมมากและส่งผลจนถึงวัยผู้ใหญ่โอกาสเกิดโรค NCDs มีผู้เสียชีวิต 4 แสนราย/ปี ด้วยโรค NCDs เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือตายทุกนาที ดังนั้นต้องมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในอันที่จะรักษาสุขภาพ ด้วยการเก็บภาษีความหวาน น้ำ

อัดลม อาหาร junk food และลดราคาผักผลไม้อินทรีย์ 10-30% การใช้มาตรการระบบภาษีเข้าไปดำเนินการเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหาร Green Food ให้มากขึ้น ขณะเดียวกันเข้าไปดูแลอาหารกลางวันในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนอยู่ระหว่างการเจริญเติบโต ควรควบคุมให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ เพิ่มผักผลไม้ ลดอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น งดน้ำอัดลม ขณะนี้ WHO และ FAO ผลักดันให้เป็นวาระสำคัญในภูมิภาค

อนึ่ง ในที่ประชุมมี Workshop : จากดาวเด่นในเวทีไทยสู่การออกแบบโครงสร้างและกลไกสนับสนุน "ระบบอาหารที่ยั่งยืน" ในเวทีโลก (Global Concept) Show case 1 : ระบบอาหารยั่งยืน ดร.เพ็ญสุขุมภา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Show case 2 : โมเดลธุรกิจอาหารผู้ประกอบการสีเขียว อรุณ นวราช ผู้บริหารโรงแรมสวนสามพราน ผู้พัฒนาสามพรานโมเดล Show case 3 : การสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ วรวงศ์นงค์ นิมหัตถา ผู้จัดการโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย).

นำเสนอโมเดลธุรกิจอาหารบ้านสวนผักกูดทอง (อินทรีย์) ภูเก็ต ได้มาตรฐาน Organic Thailand เป็นกิจกรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

อวย นวราช

ผู้บริหารโรงแรมสวนสามพราน

ในฐานะที่ทำงานด้านธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ต้องซื้อผักผลไม้มาากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทำงานอยู่ระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค เราเริ่มบทบาทขับเคลื่อนอาหารยั่งยืนในวันนี้ เราเริ่มต้นเมื่อ 10 ปี เพื่อช่วยผู้ประกอบการอื่นๆ ที่เข้ามาได้เชิญชวนโรงแรม Grand Mercure ขับเคลื่อนอาหารยั่งยืน การขับเคลื่อนสามพรานโมเดลเกี่ยวอุตสาหกรรม สังคม อินทรีย์ระบบอาหารยั่งยืน โดยมี สสส.สนับสนุนตลอด 7 ปี ให้เกษตรกรหยุดการใช้สารเคมีมีภาคีเครือข่ายทำงานกันเป็นกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ไม่สามารถทำงานเดี่ยวๆ ได้ ตั้งแต่เดินต่อไปได้ด้วยหุ้นส่วนที่ดีๆ หลายคน การขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน เกษตรกรเป็นหนี้ เพราะใช้ปุ๋ยสารเคมีลงดิน ความไม่เท่าเทียมทางสังคมเกษตรกรและผู้บริโภคไม่เคยได้พบกัน เพราะเป็นการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลางโดยตลอด หม่ำทำธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ซื้อผักผลไม้จากพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคได้รับประทานผักผลไม้ที่เต็มไปด้วยสารเคมี เราขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ด้วยการเชื่อมเกษตรกรโดยตรง ลดการใช้สารเคมี เป็นโอกาสเกษตรกรที่กำหนดราคาได้โดยตรง บ้านสวนผักกูดทอง ภูเก็ตขายผักกูด ใบเหลียง ให้กับเจ้าของโรงแรมโดยไม่ผ่านคนกลาง ททท.เชิญสื่อมวลชนจากนิวยอร์กมาร่วมงานเปิดตัวเกษตรกรอินทรีย์

ขณะนี้ 180 ครอบครัวที่นครปฐม จังหวัดใกล้เคียงถูกเชิญมาทำเกษตรอินทรีย์ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไป 6-7 แสนบาท ถึงกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ถ้าผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารพร้อมใจกันลุกขึ้นมาทำตอนนี้ เงินถึงมือ

เกษตรกรเป็นหนี้ล้าน ผู้ประกอบการควรร่วมกับเกษตรกรเชื่อมโยงให้เขาปรับตัวในการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ที่ผ่านมานั้นผู้ประกอบการซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นเรื่องง่าย อยากรู้ทำอะไรก็บอกไปก็ได้ตามนั้น แต่ถ้าเราเป็นหุ้นส่วนเข้าใจเห็นใจกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา ช่วยกันยกระดับ การจัดการขยะอาหาร 11 ต้น นำมารีไซเคิลเป็นปุ๋ยอินทรีย์นำมาเลี้ยงเป็ด ไส้เดือน ตลอด 3-4 ปี ไม่ได้ทิ้งขยะอาหาร ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องซื้อปุ๋ยหมัก ขยะรีไซเคิลพลาสติก นำขวดพลาสติกที่เป็นเส้นใยเป็นผ้า Souvenir สวนสามพราน การทำงานช่วยกันขยายผลการเรียนรู้ในสิ่งที่ทำเพื่อแชร์ไปยังผู้ประกอบการอื่นๆ

ขณะนี้ไม่มีโรงแรมดุสิตธานี Rose Garden สวนสามพราน Riwa Surya Anantara สุโกล สิวเทล ศูนย์ประชุม Bitec ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องอาหารสีฟ้า ฯลฯ เข้าร่วมโครงการ ใช้การท่องเที่ยวยั่งยืนสู่ระบบอาหารยั่งยืน ททท.ร่วมสนับสนุนเมื่อ 3 ปีก่อน ต่อไปจะเป็น Organic Tourism เป็นเฟสต่อไป สมาคมผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ไทย เริ่มต้นจากผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหาร เชื่อมโยงเกษตรกรโดยตรงมากขึ้น เป็นการตัดสินใจรวมกลุ่มกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) มีศิลปิน นก พรชานันท์ สสส. พร้อมภาคีเครือข่าย รวมตัวกันเป็นตลาดใหญ่ให้กับเกษตรกร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประกอบการ 20 รายมารวมตัวกันด้วยเส้นทางเดินทางการเดินทางไปด้วยกัน เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนสู่อนาคต มีทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดทำ Digital Platform เปลี่ยนแปลงการผลิตดูแลรักษา การจัดทำกิจกรรมในฟาร์ม บันเทิงสร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ไร่ห้วยไร่อาหารจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างความเชื่อมั่นตลอดห่วงโซ่ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนร่วมเป็นเป้าหมาย เราอยากสร้าง Active Consumer ผลักดันให้มีผู้ผลิตมากขึ้น สร้างความตระหนักหรืออย่างยั่งยืน เมื่อลูกค้ามาพักที่โรงแรม ร้านอาหาร ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยด้วยพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดี การรักษาสังแวดล้อมเป็นการเกี่ยวอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน

การทำงานดีๆ เพื่อสังคม ช่วยกันสร้างนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งเข้ามาฝึกอบรมทำสวนอินทรีย์ GPS ในภาคเหนือ ภาคอีสาน มีการโชว์เมนูอาหารที่มีใบรับรองเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ TOCA PLATFORM ให้แต้มกับผู้บริโภคเริ่มต้นที่ภูเก็ตอันดับที่ 10 นักท่องเที่ยวอุดหนุนโรงแรม ร้านอาหาร ได้แต้มแลกแต้ม เราสร้างเครือข่าย ทั้งหมดนี้เป็นการตอบโจทย์วาระแห่งชาติ การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ การทำเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุ การกำจัดขยะอาหารด้วยการหมักเวียนทรัพยากรในฟาร์มให้มากที่สุด การขับเคลื่อน Organic เป็นการตอบโจทย์ทุกคนเข้าถึงวัตถุประสงค์อินทรีย์ในราคาเป็นธรรม

การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร ย่ำผักกูดอินทรีย์ มีกุ้ง ไข่ นำไปขายในตลาดที่จัดเตรียมไว้ถึงมือผู้บริโภค ผู้ประกอบการมองเห็นเกษตรกรคือหุ้นส่วนสำคัญที่มีความเข้าใจต่อกันอย่างดี เกษตรกรอินทรีย์เป็นจุดขายที่ดี ผู้บริโภคสนใจเกษตรอินทรีย์จริงๆ ไม่ใช่แค่เกษตรอินทรีย์แต่ชื่อเท่านั้น เป็นการตอบโจทย์องค์การสหประชาชาติจัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 17 ข้อ (มุ่งหวังแก้ไขปัญหาคอขวด ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ทำให้สำเร็จภายในปี 2030) เป็นหุ้นส่วน สสส. ปตท. การได้ทำงานร่วมกับของปลัด (กระทรวงเกษตรฯ) ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ถือว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญ การทำงานขับเคลื่อนนำโดยภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนำสู่อาหารที่ยั่งยืน

“เงินทุกบาททุกสตางค์อุดหนุนเกษตรกรเดือนละ 6-7 แสนบาท โดยตรง รัฐบาลควรพิจารณาลดหย่อนภาษีเหมือนกับธุรกิจรถยนต์รายใหญ่ที่ผลิตจากชิ้นส่วนภายในประเทศ ธุรกิจท่องเที่ยว อาหารการเกษตร 30% ของ GDP อีกทั้งหยุดใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรสนับสนุนให้มีตลาด” อวย นวราช นำเสนอโมเดลธุรกิจอาหารต่อที่ประชุม.

นำเสนอระบบอาหารที่ยั่งยืน

ดร.เพ็ญ สุขมากร สถาบันนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ด้วยทุกขภาวะโภชนาการของคนภาคใต้ เจ็บป่วยด้วยโรค NCDs 1.2 ล้านคน/ปี มีการนำเข้าข้าวมาขังพื้นที่ภาคใต้ 5.5 แสนตัน/ปี ผักผลไม้มีสารเคมีตกค้าง 69% ความไม่มั่นคงทางอาหาร บังคับการผลิต ขาดแรงงาน ทำให้คนได้พึ่งพาตัวเองลำบากในเรื่องผักผลไม้ พื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่อาหาร 44.2 ล้านไร่ ทำการเกษตร 21.7 ล้านไร่ น้อยกว่า 30% เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและทำปาล์มน้ำมัน พื้นที่จำนวน 1.1 แสนไร่ใช้สารอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้วิถีการเกษตรเชิงเดี่ยว เหตุนี้คนได้จึงอยู่ในภาวะโภชนาการสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อาหารกลางวันยังไม่ได้มาตรฐาน ระบบอาหารเกษตรปลอดภัยน้อยมาก การเพิ่มบริโภคผักผลไม้ในกลุ่มประชากร สร้างความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย การดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าถึงแหล่งอาหารในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ทะเล

สถาบันจัดการระบบสาธารณะทำเรื่องอาหารเมื่อปี 2557 แบ่งเป็น 5 ระยะ เครือข่ายที่ระบบอาหาร วางรากฐานสร้างพื้นที่ต้นแบบพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่ ขยายผลไม่ไปยังพื้นที่ต่างๆ สร้างพื้นที่ต้นแบบให้ได้ ขยายคนระดับภาค เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่นระดับพื้นที่มีกลไกกองทุนหลักประกันท้องถิ่นภาคใต้มีงบประมาณเป็นพันล้านบาท ขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอแต่ยังไม่ถึงงบประมาณ การผลักดันระบบอาหารสู่ภารกิจหน่วยงานปกติ แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ภาค มุ่งสร้างกระบวนการกลไกการทำงานใหม่ การสร้างรูปธรรมระบบอาหาร ชุมชนท้องถิ่นเป็นภาคปฏิบัติการ เกษตรจังหวัด หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย รวบรวมทีม ม.สงขลานครินทร์ฯ ส่งกระทรวงศึกษาธิการ ส่งนโยบาย องค์ความรู้ขยายผลเสนอต่อหน่วยงานในเชิงกว้างทำให้งานมีปัจจัยความสำเร็จ มีทีมสนับสนุนการสร้างหลักสูตร พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเน้นการ

สื่อสารในพื้นที่ ใช้กลไกวิชาการทำให้การทำงานยั่งยืนภาคใต้ประสบความสำเร็จ ด้วยคน สภาแวดล้อม ระบบกลไกเข้าถึงอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ สนับสนุนกระบวนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาความยากจนในพื้นที่

ขณะนี้ภาวะวิกฤติโควิดระบาด อุทกภัยทางภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากความมั่นคงทางอาหาร เป็นความจำเป็นในการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ปลูกสัตว์ ประมง การแปรรูปสมุนไพร ปี 2557 ปลูกยางพาราควบคู่กับการปลูกเนยงู ปี 2558 ปลูกพืชร่วมกับยางพารา 10 รูปแบบ โมเดลที่ 1 เกษตรกรรายย่อยมีพื้นที่ 13 ไร่ ทำสวนสละ สวนทุเรียน ถั่วฝักยาว ผักกูด ร่วมกับการทำปศุสัตว์ เลี้ยงหมู แพะ ไก่ “ทำบุญกับผลผลิตที่ทำได้ปลอดภัย”

การทำวนเกษตรเน้นปลูกผักพื้นบ้านแปลงใหญ่ โมเดลที่ 2 การสร้างป่าในพื้นที่ด้วยพืชสมุนไพร ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพขึ้นใช้เอง ในแปลงเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลาตก ทำตลาดออนไลน์จำหน่าย

3.การจัดการขยะเป็นโมเดลของตลาดทุ่งสร้างเพื่อความรอบรู้สุขภาพต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ขยายไปยังตลาดเอกชนด้วย การทำตลาดในโรงพยาบาล 81 แห่งเป็นพื้นที่ต้นแบบได้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายอาหารปลอดภัย หนุนเสริมเกษตรกรในพื้นที่กระจายผลผลิตพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัย การจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วยยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง ระนอง ชุมพร ปัตตานี เป็นการเพิ่มมูลค่าการบริโภค มีการวางกลไกผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ศรีวิชัย สร้างปฏิบัติการ

“กินอิม นอนอิม ทูมมี หนึ่งหมัด” เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 10% ชาวไร่/นา 55,000 ตัน/ปี เป็นการนำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพภาคใต้

วางแนวทาง นวัตกรรม ผักสวนครัวคนเมือง

ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติด้วยการแปลงวิกฤติเป็นโอกาส

ผู้แทน FAO ให้ความสำคัญเกษตรในเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาหารที่ยั่งยืน สวนผักคนเมืองปลูกผักปลูกเมืองซึ่ง สสส.สนับสนุนเมื่อปี 2010 ใช้พื้นที่คนเมือง ทุกวันนี้การเติบโตของเมืองไร้ทิศทาง เมื่อเกิดวิกฤติในเมือง ได้รับความกระทบความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภค การเข้าถึงอาหารปลอดภัยคนเมืองไม่มีโอกาสเลือก เนื่องจากไม่ใช่ผู้ผลิตอาหารโดยตรง คนเมืองมีความเหลื่อมล้ำสูง ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นผู้นำส่งอาหารออกนอกประเทศ แต่คนส่วนหนึ่งไม่มีอาหารจะกิน ท้ายอย่างไรให้การเติบโตของเมืองมีความสำคัญทางด้านเกษตร

1.การเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคยั่งยืน 2.มีพื้นที่เชื่อมโยงกระจายอาหาร 3.ขับเคลื่อนความรู้แนวคิดเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ด้วยกรอบคิดการทำงาน การทำเกษตรในเมืองให้มีความมั่นคงและเกื้อกูลกัน การทำให้คนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน กลุ่มคนเมืองมาร่วมกลุ่มสร้างพื้นที่อาหารของตัวเอง 350 แห่ง หนุนเสริมความรู้ปฏิบัติการผลิต มีทีมวิทยากรทำงานร่วมกัน 1 ปี เป็นพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่สาธารณะ นำพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาผลิตอาหารในเมือง อาหารปลอดภัยต่อคน สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ปุ๋ยสารเคมี

ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงอาหารที่ดี ใช้ประโยชน์ที่ดิน สร้างสวนผักชุมชน คนไทยบริโภคผักผลไม้ไม่ถึง 400 กรัม/วัน เรายังมาไม่ถึงครึ่งทางของงานวิจัย การทำพืชผักสวนครัวเองจะทำให้การบริโภคผักได้อย่างเพียงพอ ชุมชนพัฒนาปรับปรุงดินอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตจากสวนผักชุมชน พื้นที่บางแห่งปลูกผักได้ถึง 75 ชนิด ผักพื้นบ้านที่พาดตนเองได้ เลี้ยงไก่ไข่ พื้นที่ 400 ตาราง

เมตร มีพื้นที่ปลูกผัก 200 ตารางเมตร ภายใน 1 ปีมีผลผลิตที่บริโภคได้คนละ 240 กรัม/วัน เลี้ยงผู้คน 20-25 คน คือโอกาสในการสร้างศักยภาพผลิตอาหาร สวนผักชุมชน

การมี City Farm Market ดูแลอาหารให้กับผู้บริโภค 150-200 ครอบครัว ดูแลเกษตรกรรายย่อย อบรมให้ความรู้ 5,000 คน/ปี หลักสูตรอบรม 20 หลักสูตร ให้คำปรึกษาเกษตรกรในเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการขยะอินทรีย์ ชุมชนลาดพร้าว 71 ซอนแก่น พัทลุง หาดใหญ่ การจัดการสวนวิชาการเทศบาลสวนผักแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกัน วิกฤติโควิดมีการดูแลแบ่งปันที่เกิดขึ้นในชุมชน ปลูกผักอายุสั้นมีผลผลิตให้กลุ่มเปราะบาง ปีอาหารในช่วงวิกฤติโควิด-19 เรายังไม่ถึงขั้น ขณะนี้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาหารอินทรีย์ที่มีคุณค่าด้วยการดูแล 75 ชุมชน 1,200 ครอบครัว ใน 25 จังหวัด การดูแลผู้คน 1,013 คน ผลิตอาหารเร่งด่วน 30 ชุมชน กลุ่มคนเปราะบางพึ่งพาตัวเองด้วยการเพาะถั่วงอก การสร้างศักยภาพในพื้นที่ของตัวเอง ปลูกผักใช้ปุ๋ยหมัก จัดการขยะอินทรีย์

สวนผักคนเมือง: ปลูกผักปลูกเมืองปลูกชีวิต สักยภาพพื้นที่ 1 ตารางเมตรปลูกผัก 2 กก. ใน 1 รอบการผลิต การปลูกผักแต่ละรอบใช้ปุ๋ยหมัก 1 กก. ช่วยจัดการขยะอินทรีย์ 3 กก. ปี 2558 ทกม.มีพื้นที่รกร้าง 7.5 หนึ่งไร่ ถ้านำพื้นที่ 8 ล้านตารางเมตร นำมาปลูกผัก ปีหนึ่งผลิตผักได้ 18 ล้าน กก. เพียงพอสำหรับผู้คน 5 แสนคน/ปี ใช้ปุ๋ยหมัก 2.4 หมื่นตัน ลดการใส่ปุ๋ยเคมี การทำเกษตรเชื่อมโยงกับขยะอินทรีย์ ลดการจัดการขยะ 72,000 ตัน/ปี ลดค่าจัดการขยะได้ถึง 216 ล้านบาท การเพาะปลูกผักบนดาดฟ้า เป็นโมเดลที่ ทกม.เคยทำ

ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

สรุปผลเวทีสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนผักผลไม้เป็นวาระแห่งชาติ ผู้คนยากจน 830 ล้านคนทั่วโลกขาดอาหาร จากจำนวน 3,000 ล้านคน ยังขาดความมั่นคงทางอาหาร (70% ของประชากรโลกและ 270 ล้านคนเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในปริมาณที่เพียงพอปัญหาทุกโภชนาการ ความไม่ยั่งยืนในการผลิตและการบริโภค ความเหลื่อมล้ำทางสังคม) อาหารที่ไม่สมดุลเป็นสาเหตุสำคัญ ปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารจึงเป็นโจทย์ใหญ่ของโลกที่จะต้องมีการปฏิรูปเทคโนโลยียุคปฏิวัติเขียวยังเป็นปัญหาที่โลกต้องเผชิญหน้า ความยั่งยืนทางนิเวศสิ่งแวดล้อม ระบบอาหาร กระบวนการผลิต บริโภคอาหารที่ไม่กระทบต่อนิเวศและสิ่งแวดล้อม

การสร้างเสริมสิทธิอำนาจประชากรกลุ่มชาติพันธุ์เกษตรกร ผู้บริโภค เด็ก ผู้หญิง มีต่อห่วงโซ่อาหาร ทิศทางโลกในการแก้ไขปัญหารากเหง้าทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยมีการกำกับดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส การมีส่วนร่วมกระจายอำนาจระบบอาหาร กลไกเฝ้าระวังการขับเคลื่อนมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์.

สารพันปัญหา?

ชัยเชคคอร์ส chai.n@thairath.co.th

■ สถานการณ์ราคาสินค้า สมุนไพรและมังคุดภาคใต้

เรียน บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ตามที่คอลัมน์ “สารพันปัญหา สารหน้ารู้?” วันที่ 3 ส.ค.2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ในประเด็นของราคาสินค้าสมุนไพร เช่น จิงแก่ กระจาย ปรับตัวสูงขึ้น และประเด็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้ามังคุดในพื้นที่ภาคใต้ นั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม สรุปดังนี้

1. มังคุด ภาคใต้

1.1 ปัจจุบันผลผลิตมังคุดภาคใต้ ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 27 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการค้ามังคุดในภาคใต้ ในด้านแรงงานที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายติดตามสั่งผู้รับซื้อจากภาคตะวันออกเข้าไปทำงานในพื้นที่แหล่งผลิตมังคุดภาคใต้ ทั้งในส่วนเก็บเกี่ยวการคัดการบรรจุ และการขนส่ง ทำให้มังคุดที่เริ่มออกมากถูกระงับตัว มีปัญหาการกระจายผลผลิตและการส่งออก ส่งผลให้ราคามังคุดที่เกษตรกรขายได้ปรับลดลง

1.2 กระทรวงพาณิชย์ โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด โดยสรุปดังนี้



วิชนศักดิ์ เสือเอี่ยม

1.2.1 กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ได้พิจารณาผ่อนปรนกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต จังหวัด และระหว่างภาค ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ทำให้ยังสามารถเดินทางเข้าไปรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ภาคใต้ได้เพิ่มขึ้นเทียบเท่าภาวะปกติแล้ว รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้

กรมการค้าภายในแจ้งมาตรการแก้มังคุดราคาตกต่ำ จิง-กระจายราคาพุ่ง สภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯ จับมือการบาวกรุป หนุน รพ.สนามแปดริ้วสู้โควิด

มอบ กอ.รมน.จังหวัดร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ จัดส่งกำลังพลเฉพาะกิจเข้าไปสนับสนุนด้านแรงงานในพื้นที่ที่มีปัญหาอีกทางหนึ่ง

1.2.2 เชื่อมโยงผู้ประกอบการค้าทั้งตลาดกลาง ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้ส่งออกเข้าไปรับซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรในพื้นที่ ในปริมาณเป้าหมาย 80,000 ตัน โดยสนับสนุนการบริหารจัดการในการรวบรวมคัดคุณภาพและกระจายมังคุดในอัตราโลกริมละ 3 บาท ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรผ่านคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดแหล่งผลิตมังคุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง พังงา ยะลา และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออกกระตุ้นให้เร่งรับซื้อเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นโดยเร็ว

1.2.3 เพิ่มช่องทางทางการส่งมังคุดผ่านไปรษณีย์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขนส่งทางรถยนต์ที่มีอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสนับสนุนกล่องไปรษณีย์ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดส่งมังคุดและผลไม้อื่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่ง

1.2.4 ด้านตลาดต่างประเทศ ได้เร่งดำเนินการเพื่อลดอุปสรรค ข้อจำกัดด้านการส่งออก ทั้งการขนส่ง พิธีการศุลกากรของประเทศปลายทาง โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มอบทูตพาณิชย์ ในต่างประเทศเจรจากับรัฐบาลประเทศปลายทางทุกด้านที่มีข้อจำกัดด้านการส่งออก เช่น ขยายวันและเวลาทำการของด่านนำเข้า เพิ่มช่องทางให้บริการนำเข้าการให้บริการช่องทางด่วน (Fast Track) เป็นต้น รวมถึงมาตรการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) กับประเทศผู้ซื้อ ทั้งในช่องทางตลาดเดิม และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ

2. สมุนไพร-จิงแก่และกระจาย

ปัจจุบันกระแสข่าวแพร่หลายของจิงแก่และกระจายที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทั้งในรูปแบบบริโภคสด แปรรูปเป็นน้ำจิงและกระจายพร้อมดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์สกัดและหรือแปรรูปเป็นอาหารเสริม ในขณะที่ข้อมูลด้านการผลิตพบว่าสถานการณ์ด้านราคาสินค้าดังกล่าวในปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในระดับที่พุ่งสูง ทำให้มีการลดพื้นที่การเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ดังเช่นพื้นที่เพาะปลูกกระจายและผลผลิตกระจายลดลงประมาณร้อยละ 44 และร้อยละ 42 ตามลำดับ

ประกอบกับเป็นผลผลิตที่ไม่สามารถขยายการปลูกเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เพียงพอความต้องการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรอบอายุการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวค่อนข้างยาว (จิงแก่ใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน และกระจาย 7-8 เดือน) ส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ แหล่งผลิต ราคายางส่งและขายปลีก ณ ช่องทางตลาดค้าส่งค้าปลีก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตสูงชันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นโอกาสของเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

อย่างไรก็ตาม ในด้านการดูแลประชาชนผู้บริโภคกรมการค้าภายในได้ติดตามภาวะการค้าส่งค้าปลีกและความเคลื่อนไหวราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และหากพบว่ามีราคากำหนดราคาจำหน่ายที่สูงหรือต่ำเกินสมควร ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ก็จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

นายวิชนศักดิ์ เสือเอี่ยม

อธิบดีกรมการค้าภายใน

■ สภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯ-การบาวกรุป ร่วมสู้โควิด

สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ร่วมกับบริษัทการบาวกรุป จำกัด (มหาชน) นำโดย พล.ต.ท.พิทักษ์จารุสมบัติ รองประธานสภาฯ และตัวแทนคุณ เสถียร เศรษฐสิทธิ์ (บริษัทการบาวแดง) ร่วมให้การสนับสนุน โรงพยาบาลสนามใต้ริมพระบรมมัยอ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา โดยได้มอบอุปกรณ์



การแพทย์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องวัดความดันเคลื่อนที่ได้ 4 ชุด 272,000 บาท ชุด PPE มาตรฐาน EN 100

ชุด หน้ากากอนามัย นํ้ายาฆ่าเชื้อ ชุดตรวจ covid-19 AG test เครื่องผลิตออกซิเจน 5 เครื่อง 150,000 บาท เครื่องช่วยหายใจใช้ในห้องไอซียู 500,000 บาท มีผู้ร่วมรับมอบคือ คุณไมตรี ไตรตลานั้นท์ ผวจ.จะเข้จ.ตราและ ดร.กิตติเป่าเปี่ยมทรัพย์นายก อบจ.จะเข้จ.ตรา นพ.ฉวีร กอมาสวัสดิ์ สสจ.จะเข้จ.ตรา แพทย์หญิงสมบัติ ชุตินานุกุล ผอ.รพ.พุทธโสธร คุณจิตรกรเผด็จศึก ประธานหอการค้าจะเข้จ.ตรา เป็นกิจกรรมแห่งน้ำใจ ในโมงยามที่บ้านเมือง กำลังเผชิญวิกฤติโรคระบาด!

ชัย เซตเตอร์

chain@thairath.co.th

ฮีโร่กู้เศรษฐกิจไทย "ส่งออกแมลง" อาหารแห่งอนาคต!! ซุปเปอร์ฟู้ดเล็กเฟรชฟริกชี้หนุ

"ไม่มีสิ่งใดที่ "กัญชา-กัญชง" ที่เป็นพืชเศรษฐกิจความหวังใหม่ของประเทศไทย แต่จุดยอดแห่งไปรษณีย์ซูเปอร์ฟู้ดอย่าง "แมลงกินได้" ยังเป็นสินค้าส่งออกที่มีอนาคตสดใสพร้อมเปิดฟ้าแฉียงใหม่ในการสร้างรายได้ให้ประเทศ โดยเฉพาะในยามวิกฤติ ที่จีดีพีหดตัวเหลือไม่ถึง 1.8% เพราะเชื้อพิษโคโรนา-19 เล่นงานหนัก

หลายซูเปอร์ฟู้ดขึ้นคอบทการกินแมลงก่อนแล้ว โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ปังญี่ปุ่น มีผู้บริโภคแมลงมากกว่า 2,000 ล้านคน และมีแมลงถึง 1,000 สายพันธุ์ที่ถูกบันทึกเป็นแมลงกินได้ในเมนูครัวแมลงกว่า 100 สายพันธุ์

ผลจากวิกฤติการขาดแคลนอาหารของโลกที่เริ่มต่อเนื่องมาเรื่อยๆ และมีคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 จะถึงวัน



ที่อาหารหมดโลก ภาวะที่ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 10 พันล้านคนในอีก 25 ปีข้างหน้า "แมลงกินได้" ในฐานะแหล่งอาหารทางเลือกสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงภาวะขาดแคลนอาหารในอนาคต

เรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับความพยายามในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อทดแทนเนื้อสัตว์

สื่อกล่าวว่า การส่งออกแมลงเป็นตลาดที่มีอนาคตสดใสจริงๆ นายชัชวาลย์ ผู้ผลิตอาหารสัตว์รูป "วิธิตู ลิม-ลีอานา" บอกเล่าว่า ปัจจุบันในตลาดโลกมีความต้องการบริโภคแมลงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะธุรกิจแมลงกินได้ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (12,800 ล้านบาท) โดยตลาดเอเชียครองสัดส่วน 80-40% ของทั่วโลก ส่วนที่เหลือกระจายตัวอยู่ใน ไชโยยุโรป, ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง ตลอดช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอาหารแมลงเติบโตได้เฉลี่ย 20% และการส่งออกแมลงกินได้กำลังขยายตลาดไปยังอเมริกาเหนือ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดแมลงกินได้ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2028 และด้วยความที่ "แมลง" คือแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพสูง FAO จึงเน้นสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นอาหารทดแทนสำหรับประชากรในพื้นที่ขาดแคลนและเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของโลก



ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โลกเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะต่อเศรษฐกิจที่เริ่มซบเซา

หนึ่งในทางเลือกที่ปลอดภัยและยั่งยืนกว่าเนื้อสัตว์จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์จากแมลงกินได้สายพันธุ์ใหม่ๆ หลายสายพันธุ์จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกทางสุขภาพได้เข้าประเทศ

เมืองไทยมีความได้เปรียบคู่แข่งเพราะสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อส่งออก ขณะเดียวกันเรามีวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวในการทำโรงงานผลิตแมลง ทั้งแบบเป็นชิ้นและแปรรูป โดยแมลง



ยอดนิยม มีอาทิ จิ้งหรีด, ลี้นก, แมงป่อง, ลี้นก, หนอนกบตัวอ่อน และตัวผึ้งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดในโลก มีทั้งแมลงบราวนี่, หนอน, แมงป่อง, แมงกิ้งก่า, แมงสาบ, แมงมุม, แมงดา, แมงป่อง, แมงกิ้งก่า และแมงป่อง

ดาวเด่นของตลาดส่งออกแมลง ต้องยกให้ "จิ้งหรีด" เป็นที่นิยมมากในสหภาพยุโรป นำหมู่อินทรีย์ที่มีบริษัทสัตว์สุขภาพในไทยหลายรายส่งออก "ผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเป็นเจ้าแรกของโลก" ไปขายยังกลุ่มสหภาพยุโรป, แคนาดา, ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ขณะเดียวกัน ก็ยังมีบริษัทใหม่ๆบุกเบิกธุรกิจแปรรูปแมลงอีกด้วย โดยส่วนหนึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทำฟาร์มในเขตอุตสาหกรรมอาหาร

อนาคตสดใสแน่นอน!! เพราะเมืองไทยได้เปรียบอยู่ด้วยเรื่องสภาพอากาศและความหลากหลายของแมลง แมงกิ้งก่าใช้เวลาน้อย, หินไม่มีความ, ขั้นตอนง่าย และสร้างมลพิษน้อย ถ้าไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ต ประเทศสวีเดนแล้วจะเห็น มีขนมอบแห้งจากหนอน, ไข่ไก่, ลี้นก และจิ้งหรีด วางเรียงรายให้ชม สมรรถภาพของหนอนมีไขมันเพียง 80 กรัม ไข่ไก่ 8.90 ฟรังก์สวิส (142 บาท) ส่วนจิ้งหรีดอบแห้ง 20 กรัม และลี้นก 15 กรัม ราคา 4.90 ฟรังก์สวิส (178.50 บาท) เมืองไทยผลิตจิ้งหรีดส่งออกได้ปีละ 7,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท หากผลิตเป็นแมลงกึ่งแปรรูปหลายหมื่นตัน จากกิโลละ 70-80 บาท ราคาเป็นกิโลกรัม 2,000-3,000 บาท!!

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 7 สิงหาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15854

Col.Inch: 7.08

Ad Value: 7,788

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 23,364

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: แนะนำวิธีรับมือฝน



●แนะนำ4วิธีรับมือฝน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมเล็งเห็นปัญหาสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน ทั้งฝนตกไม่แน่นอน ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมถึงวิธีการใช้น้ำของเกษตรกรขาดประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำบางส่วน จากการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ที่ขาดความเข้าใจ กรมจึงมี 4 ข้อแนะนำ คือ หลีกเลี่ยงวิธีการให้น้ำแบบท่วมขัง ปรับปรุงบำรุงดินให้อุ้มน้ำ ควบคุมความชื้นในแปลงเพาะปลูกพืชช่วงฤดูฝน และให้น้ำพืชด้วยระบบน้ำที่เหมาะสมกับชนิดพืช

6 โลกธุรกิจ



ราคาข้าววุ้นหนัก

เล็งอัด 8 หมื่นล.อุมเกษตรกร

ราคาข้าววุ้นหนัก เล็งอัด 8 หมื่นล.อุมเกษตรกร

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือกปี 3 โดยยังคงดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมทั้งหมด

พร้อมกันนี้ ได้วางวงเงินงบประมาณในการใช้โครงการกันรายได้ไว้ที่ประมาณ 80,000 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับมาตรการเสริมประมาณ 8,000 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ช่วง 23 ส.ค. 2564 ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

สำหรับสถานการณ์การประเมินผลผลิตข้าวในปี 2564/65 คาดว่าจะอยู่ที่ 26 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 4.58% ซึ่งเป็นผลมาจากฝนดี น้ำดี ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นอกจากโครงการประกันรายได้ยังมีมาตรการเสริมคู่ขนานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขาย ในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมากเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวราคาตกจนเกินไป โดยเกษตรกรที่ชะลอการขายจะได้รับเงินช่วยเหลือคืนละ 1,500 บาท ช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์หรือสีโรงสีที่เก็บสต็อกข้าวและไม่ปล่อยออกสู่ตลาด โคนชดเชยดอกเบี้ย 3% และส่งเสริมการส่งออกข้าว โดย

ช่วยดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 6 เดือน ในเดือนต.ค. 2564 ถึงเดือนมี.ค. 2565

นอกจากนี้ การผลักดันการส่งออกข้าวได้เร่งรัดให้กรมการค้าต่างประเทศ เร่งเจรจาระบบจีทูจีกับจีน ซึ่งยังมี MoU กังการซื้อข้าวจะเข้าอยู่ 280,000 ตัน โดยขอให้มีการเร่งเจรจาให้ซื้อข้าวครบตามที่ได้ทำไว้โดยเร็วที่สุด

ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 3 กับสินค้าเกษตร 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ราคาขางแผ่นดิบ 80 บาท ราคาน้ำยางสด 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท มันสำปะหลัง กก.ละ 2.50 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 8.50 บาท และปาล์มน้ำมัน กก.ละ 4 บาท ยังคงเดินหน้าต่อไป

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มของราคาข้าวในตอนนี้ปรับตัวลดลงเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคชะลอตัวรวมไปถึงการส่งออกข้าวของไทย แต่อย่างไรก็ดี จากแนวโน้มราคาที่อ่อนตัวลงส่งผลให้การแข่งขันการส่งออกข้าวของไทยดีขึ้น ซึ่งต้องเร่งผลักดันการส่งออกต่อไป ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าปัจจุบันอยู่ที่ 7,000-8,000 บาทต่อดัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 8,700-9,400 บาทต่อดัน

นายเกียรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การส่งออกข้าวของไทย 6 เดือนแรกของปี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 7 สิงหาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14710

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 49.56

Ad Value: 61,950

PRValue (x3): 185,850

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ราคาข้าวรูปหนักเลี้ยงอัด8หมื่นล.อุ้มเกษตรกร

(ม.ก.-ม.ย. 2564) ปริมาณอยู่ที่ 2.17 ล้านตัน หดตัว 25.68% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หากดูเฉพาะเดือนก.ค. 2564 การส่งออกข้าวไทยไปในตลาดโลกอยู่ที่ 5.7 แสนตัน ขณะที่เป้าหมายการส่งออกข้าวไทยทั้งปีอยู่ที่ 6 ล้านตัน

อย่างไรก็ดี จากนี้ไทยต้องเร่งผลักดันการส่งออกโดยเฉพาะรูปแบบขี้อู๋ ทั้ง จีน อินเดีย เวียดนาม และบังกลาเทศ ที่ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันซึ่งก็จะได้เร่งผลักดันในการส่งออกต่อไป อย่างไรก็ดี จากทิศทางราคาข้าวไทยที่อ่อนตัวลงจะทำให้การส่งออกข้าวของไทยจากนี้ดีขึ้น เห็นได้จากข้าวขาว 5% ไทยราคาอยู่ที่ 358 เหรียญสหรัฐต่อตัน เวียดนามอยู่ที่ 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอินเดียอยู่ที่ 385 เหรียญสหรัฐต่อตัน

'จรินทร์'จับ'ออสซี'ช่วย ซื้อสินค้าอู่เมษตรไทย

เดินทางท่องเที่ยว'ภูเก็ต7+7'เริ่ม
15 ส.ค. ปรับเงื่อนไขต่างชาติ
เข้าเมืองต้องทำประกันในประเทศ
'ศักดิ์สยาม'พอใจประเมินผลเปิด
รถวิ่ง 120 กม./ชม. (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

จรินทร์

'จรินทร์'ถกออสซีช่วยนำเข้า4สินค้า

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือกับนายแดน เทอตัน รัฐมนตรีการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนของออสเตรเลีย ผ่านระบบประชุมทางไกลว่า ออสเตรเลียมีความสนใจจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทย จากก่อนหน้ามีความสัมพันธ์ในรูปแบบทวิภาคีหรือเอฟทีเอ ลดภาษีระหว่างกันเกือบครบทุกรายการ การจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยออสเตรเลียจะเป็นอีกรูปแบบความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนที่ลึกซึ้งกว่าเอฟทีเอ โดยไทยได้เตรียมการจัดทำข้อตกลงใน 7 สาขา 1.การเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะด้านอาหาร 2.ด้านการท่องเที่ยว 3.ด้านบริการสุขภาพ 4.ด้านการศึกษา 5.ด้านอีคอมเมิร์ซ 6.ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 7.อื่นๆ เช่น พลังงานหรือการลงทุนร่วมกัน เป็นต้น ออสเตรเลียแจ้งว่าจะเร่งให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เมื่อได้ข้อสรุปแล้วขอเชิญตนไปลงนามการจะทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ออสเตรเลีย คาดว่าจะเป็นในปีหน้า

นายจรินทร์กล่าวว่า นอกจากนี้ได้เสนอขอให้ออสเตรเลียนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้น อาทิ 1.สินค้าด้านการเกษตรโดยเฉพาะยางรถยนต์ ซึ่งออสเตรเลียเลิกผลิตแล้วทั้งชิ้นส่วนยานยนต์และรถยนต์ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับยางรถยนต์ของไทยที่ใช้อย่างพาราเป็นวัตถุดิบ 2.อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะถุงมือยาง เพราะประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของโลกและจะเป็นการช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง 3.อาหารแปรรูป

4.อาหารสัตว์เลี้ยง เพราะอัตราขยายตัวสูงมาก และออสเตรเลียจัดเป็นตลาดสำคัญต่อไปในอนาคตได้

เงินเฟ้อค.ค.แผ่วลง-เพิ่มแค่0.45%

นายวิชาญ นีวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกรกฎาคม 2564 สูงขึ้น 0.45% เทียบเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นอัตราต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และลดลง 1.25% จากเดือนมิถุนายน 2564 เป็นผลจากราคาสินค้ากลุ่มพลังงานสูงขึ้น 6.30% และราคาอาหารสดบางประเภทสูงขึ้น อาทิ เนื้อสุกร ไชโป้ และผลไม้สด ตามความต้องการช่วงล็อกดาวน์ และการเกิดโรคระบาดในสุกรส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อเฉลี่ย 7 เดือนแรกปีนี้สูงขึ้น 0.83%

ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ-สูญ7แสนล.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2564 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงทุกรายการ และทำสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ 40.9 ลดลงจากระดับ 43.1 จากเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 274 เดือน หรือ 22 ปี 10 เดือน หรือนับตั้งแต่ทำการสำรวจเดือนตุลาคม 2541 เนื่องจากกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลยก ระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ล่าช้า ส่งผลให้ผู้บริโภค รู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง และขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

นายธนวรรธน์กล่าวว่า จากการยกกระดับมาตรการของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจเสียหายรวม 5-7 แสนล้านบาท ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จากเดิมคาดไว้ 2-3 แสนล้านบาท เฉพาะเดือนกรกฎาคม และมีโอกาสที่จะทำให้จีดีพีทั้งปีเหลือ 0% ถึงติดลบ 2% จากเดิมคาดไว้ 0-1% ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งช่วยเหลือเยียวยา ที่ต้องติดตามคือการเร่งการฉีดวัคซีนทั่วประเทศในเดือนสิงหาคม ปลดล็อกดาวน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หาก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ไม่เพียงพอกับความเสียหายทางเศรษฐกิจต้องกู้เงินเพิ่มเติมอีก 5 แสนล้านบาท และเตรียมการขยายเพดานเงินกู้เกิน 65-70% ของจีดีพีด้วย

แอตต้าปรับแนวสู่โควิด

นายศิษฏวิฑูร ชิวรัตน์พร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ขณะนี้ รัฐบาลควรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน คงไม่ถึงขั้นต้องปรับเปลี่ยนคณะทำงาน เพราะต้องแก้ไขวิกฤตเฉพาะหน้าก่อน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดอนนี้จะต้องใช้วิธีคิดแบบนอกรอบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย รวมถึงยอมรับร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน อาทิ ในช่วงที่ผ่านมา เอกชนในภาคการท่องเที่ยวได้เสนอให้รัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนเข้ามา ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้สนับสนุนเงินในการจ่ายค่าวัคซีนเอง แต่ก็ไม่สามารถหารือและสรุปร่วมกันได้ ทำให้วัคซีนล่าช้ามาจนถึงขณะนี้ ทั้งที่ภาคการท่องเที่ยวถือว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นกลุ่มแรกๆ และหนักที่สุด แต่ยังไม่ได้รับวัคซีน นอกจากนี้ รัฐบาลควรต้องพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้ออกมาถูกต้องและชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะการแถลงข่าวในแต่ละวัน เพราะหากสามารถสื่อสารออกไปให้เกิดความเข้าใจได้ ความเชื่อมั่นจะถูกดึงกลับมาอีกครั้ง

"สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำในตอนนี้เป็นสิ่งแรกคือ การควบคุมการระบาดโควิดให้ได้ก่อน โดยเฉพาะการระดมฉีดวัคซีนให้มากกว่านี้ จะ

ต้องพยายามจัดซื้อจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามากระจายฉีดให้ประชาชนมากที่สุด เพราะเมื่อคนได้วัคซีนแล้ว เกิดภูมิคุ้มกันขึ้น ความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วเสียชีวิตน้อยลง คนจะกล้าออกมาทำงาน เกิดการจ้างงาน เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้" นายศิษฏ์วิชกรกล่าว

เที่ยว'ภูเก็ต7+7'เริ่ม15ส.ค.

นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการอยู่ภูเก็ต 7+7 ว่าจากการหารือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) มีมติปรับเงื่อนไขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว โดยให้ทำประกันกับบริษัทในไทยเท่านั้น เพื่อคุ้มครองทุกกรณีและลดขั้นตอนของการประสานงาน

"โครงการอยู่ภูเก็ต 7+7 จะเริ่ม 15 สิงหาคมนี้ เมื่ออยู่ภูเก็ตครบ 7 วัน นักท่องเที่ยวจะสามารถไปท่องเที่ยว 7 วันถัดไปได้ที่เกาะสมุย กระทั่งวันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครบ 14 วัน ก็เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุย เกือบ 300 คน จากโครงการประเมินถักลดจำนวนวันเหลือ 7 วัน ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงหลักพันคนอย่างแน่นอน ก็จะมีรายได้กระจายถึงชุมชนอย่างทั่วถึง" นายรัชชพรกล่าว

นายรัชชพรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการทั้ง 10 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวได้ยื่นขอมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว หรือ SHA Plus เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมิติของความปลอดภัยด้านสุข

อนามัย เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ประเมินผลเปิดวิ่ง120กม./ชม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามผลการเปิดใช้เส้นทางที่อนุญาตให้รถวิ่งได้ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง และความคืบหน้าการขยายเส้นทางที่จะเปิดใช้ในระยะถัดไป ว่ากรมทางหลวง (ทล.) รายงานผลการใช้งานของประชาชนในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน-อ่างทองที่เปิดให้วิ่งได้ 120 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่มีการใช้ความเร็วตามความเร็วจำกัดในแต่ละช่องทางดีขึ้น มีการฝ่าฝืนการใช้ความเร็วในแต่ละช่องจราจรลดลง เทียบกับก่อนการบังคับใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. ขณะที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงรายงานว่า ในช่วงเส้นทางดังกล่าวมีการบังคับใช้กฎหมายและมีการออกใบสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง

เล็งทยอยเปิดเพิ่มอีก

นายศักดิ์สยามกล่าวว่าการประชุมได้กำหนดแผนจะเปิดเส้นทางที่อนุญาตให้ประชาชนผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. ในช่องทางขวาสุดเพิ่มเติมอีก โดยมีเส้นทางตามแผนรวมระยะทางทั้งสิ้น 246 กม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จะเปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 6 สายทาง ประกอบด้วย 1.ทล. 1 สยามกิโลประเทมิย์-ประตูน้ำพระอินทร์ กม. 35+000-กม. 45+000 จ.ปทุมธานี ระยะทาง 10 กม. 2.ทล. 1 หางน้ำหนองแวม-วังไผ่ กม. 306+640-กม.330+600 จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 23.96 กม.

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า 3.ทล. 2 บ่อทอง-มอจะบก กม.74+500-กม.88+000 จ.นครราชสีมา ระยะทาง 13.5 กม. 4.ทล. 32 อ่างทอง-โพนงคำออก กม.50+000-กม. 111+473 จ.อ่างทอง, จ.สิงห์บุรี ระยะทาง 61.473 กม. 5.ทล. 34 บางนา-ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กม.1+500-กม.15+000 จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 13.5 กม. และ 6.ทล. 304 คลองหลวงแพ่ง-ฉะเชิงเทรา กม. 53+300-กม.63+000 จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 9.7 กม.

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า สำหรับเปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย 1.ทล. 4 เขาวัง-สระพระ กม.160+000-กม.167+000 จ.เพชรบุรี ระยะทาง 7 กม. 2.ทล. 4 เขาวัง-สระพระ กม.172+000-กม.183+500 จ.เพชรบุรี ระยะทาง 11.5 กม. 3.ทล. 9 บางแค-คลองมหาสวัสดิ์ กม.23+000-กม.31+872 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ระยะทาง 8.872 กม. 4.ทล. 35 นาโคก-แพรกหนามแดง กม.56+000-กม. 80+600 จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 24.6 กม. และ 5.ทล. 219 สติ๊ก-หัวถนน กม.108+500-กม.122+000 จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 13.5 กม.

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า เปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จำนวน 3 สายทาง ประกอบด้วย 1.ทล. 1 หนองแค-สวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.79+000-กม. 105+000 จ.สระบุรี ระยะทาง 26 กม. 2.ทล. 347 เทคโนโลยีปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย กม.1+000-กม.11+000 จ.ปทุมธานี ระยะทาง 10 กม. และ 3.ทล. 219 สติ๊ก-หัวถนน กม.122+000-กม.134+500 จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12.5 กม.



'จุนทร'ของบ8หมื่นล้านบ. ● เพิ่มเท่าตัวประกันราคาข้าวปี3

นายจุนทร ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด มีมติเห็นชอบให้เงินนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 3 ฤดูกาลผลิต 64/65 พร้อมมาตรการหนุนงานเพื่อพยุงราคาข้าวเปลือกต่อไป ใช้กรอบงบประมาณลำเอียงการ 80,000 ล้านบาท และมาตรการหนุนงานอีก 8,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันที่ 28 ส.ค.นี้ หากเห็นชอบจะเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ กรอบงบประมาณที่ขอสูงขึ้นจากปีก่อนที่ตั้งไว้ 48,000 ล้านบาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณข้าวที่ออกมาในฤดู 64/65 จะมีมากถึง 28 ล้านตัน หรือเพิ่มจากปีก่อน 5% หลังจากมีผลกลับไปทำนาเยอะขึ้น อย่างไรก็ตามงบที่ขอไว้ 80,000 ล้านบาท เป็นแค่ขอกรอบประมาณเพื่อไว้ เวลาใช้จริงอาจจะใช้ไม่ถึงได้ ตัวอย่างเช่น โครงการประกันรายได้ป่าลุ่มน้ำมันขจรรอบไว้ 1 หมื่นล้านบาท ในความเป็นจริงไม่ต้องใช้ เพราะราคาป่าลุ่มสูงกว่าราคาประกัน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 3 ยังคงประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิดไว้เท่าเดิมเหมือนปีที่แล้ว ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิต้นละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท

นายจุนทร กล่าวไว้ว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชนเร่งรัดการส่งออกข้าวเพิ่มเติม เพื่อรองรับผลผลิตที่กำลังออกมาในอนาคต

ทั้งการส่งออกข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ซึ่งไทยได้เหลือโควตาทำกับจีนอีก 2.8 แสนตัน รวมถึงกับที่ลงนามความตกลงไว้กับรัฐบาลบังกลาเทศ และอินโดนีเซียอีกประเทศละ 1 ล้านตัน ซึ่งเชื่อว่าแนวโน้มส่งออกข้าวไทยครึ่งปีหลังจะดีขึ้น เนื่องจากราคาข้าวไทยแข่งขันกับคู่แข่งได้แล้ว อีกทั้งได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ซึ่งทราบว่าในเดือนนี้มีการขออนุญาตส่งออกเพิ่มอีก 5 แสนตัน ทำให้ทั้งปีนี้ยังคงเป่าส่งออกข้าวไว้ 6 ล้านตันเช่นเดิม

ส่วนยอดการส่งออกข้าวในครึ่งปีแรกที่ได้รับรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศสามารถส่งออกได้แล้ว 2.17 ล้านตันลดลงไป 25% เทียบกับปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาว 35.9% รองลงมาเป็นข้าวหอมมะลิไทย 26.7% ข้าวมัน 21.6% ข้าวหอมไทย 9.2 ข้าวเหนียว 5.9% และข้าวกล้อง 0.46%

ขณะที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรชนิดอื่นจะเดินหน้าต่อไป 3 ในหลักการเดียวกันโดยหากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประกันรายได้รัฐบาลจะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีให้ โดยราคาประกันรายได้สินค้าเกษตรอีก 4 ชนิดที่เหลือ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 7 สิงหาคม 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26231

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 60.56

Ad Value: 127,176

PRValue (x3): 381,528

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จурินทร์'ของบ8หมื่นล้านบ. เพิ่มเท่าตัวประกันราคาข้าวปี3

นอกจากข้าวมีดังนี้ ราคาขางแผ่นดิบ 60 บาท
ราคากันยงสด 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23
บาท มันสำปะหลัง กก.ละ 2.50 บาท ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ กก.ละ 8.50 บาท และปาล์มน้ำมัน กก.ละ 4 บาท

“โครงการประกันรายได้เกษตรกรจะเดินต่อไปเพราะเป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาล และการดำเนินโครงการในปี 2 ถือว่าประสบ
ความสำเร็จมาก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือน
แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.5 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.78 ล้านครัว
เรือน มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 3.7 แสนครัวเรือน
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน”.

น้ำมัน-หมู-ไข่แพงดันเพื่อเพิ่ม

นายวิชาญ นีวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนก.ค. 64 เท่ากับ 99.81 ลดลง 0.12% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 64 และเพิ่มขึ้น 0.45% เทียบกับ ก.ค. 63 สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 แต่เพิ่มในอัตราที่ชะลอตัวลง ส่วนเงินเฟ้อเฉลี่ย 7 เดือนของปี 64 (ม.ค.-ก.ค.) เพิ่มขึ้น 0.83% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน ที่หักอาหารสดและพลังงานที่มีความผันผวนด้านราคาออก อยู่ที่ 100.50 เพิ่มขึ้น 0.08% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 64 และเพิ่มขึ้น 0.14% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 63 เฉลี่ย 7 เดือน เพิ่มขึ้น 0.26%

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อยังคงขยายตัว มีปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เพิ่มสูงขึ้น 29.35% อาหารสดบางชนิด เช่น เนื้อสุกร ไข่ไก่ ผลไม้สด ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของฐานปีที่แล้วต่ำ และมีความต้องการเพิ่มขึ้นในบางช่วง ประกอบกับมีเครื่องประกอบอาหาร เช่น น้ำมันพืช ซีอิ๊ว พริกแกง ที่เพิ่มขึ้นจากฐานปีที่แล้วต่ำ แต่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาล ทั้งการลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าที่ลดค่อนข้างแรงกว่าเดือนที่แล้ว เพราะใช้ฐานค่านวมใหม่เป็นเดือน ก.พ. จากเดิม เม.ย. ทำให้จ่ายค่าไฟถูกลง และยังมีมาตรการค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการลดลงของสินค้าอาหารสดบางชนิด เช่น



วิชาญ นีวาตจินดา

ข้าว ข้าวสารเหนียว ผักสด มังคุด เพราะมีปัจจัยเรื่องผลผลิตออกมา เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำดื่ม กาแฟสำเร็จรูป น้้อัดลม และเครื่องนึ่งห่มราคาลดลง เพราะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดคอยกดดันให้ความต้องการรับจ่ายใช้สอยลดลง

นายวิชาญ กล่าวว่า กลุ่มที่ทำให้เงินเฟ้อเดือน ก.ค. 64 เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ทำให้เงินเฟ้อหดตัว จึงทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียง 0.45% แต่ถ้าไม่มีมาตรการรัฐ ทั้งลดค่าน้ำ ค่าไฟ จะส่งผลทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นอีก

1.3% ถ้าบวกเข้าไปเงินเฟ้อเดือนนี้ ก็จะวิ่งไปที่ 1.8% พอมีมาตรการมาช่วย ก็ขึ้นไม่มากอย่างที่เห็น ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อในเดือน ส.ค. 64 คาดจะขยายตัวไม่สูงมากนัก เพราะยังมีมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาล ทั้งค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ในรอบเดือน ก.ค.-ส.ค. 64

ส่วนราคาน้ำมัน แม้จะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ก็มีแนวโน้มชะลอตัวลง สำหรับสินค้าในหมวดอื่น ๆ น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ ตามปริมาณผลผลิตและความต้องการ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรยังมีโอกาสผันผวนตามสภาพอากาศ และยังมีปัจจัยจากโควิด-19 ที่กระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน สำหรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี ยังคงอยู่ในช่วง 0.7-1.7% มีค่ากลางอยู่ที่ 1.2% และมองว่าโอกาสจะขยับถึง 1.7% มีความเป็นไปได้น้อย เพราะต้นทุนไม่ได้ขยับขึ้นต่อเนื่อง และยังมีมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาล.

"เฉลิมชัย" นำทัพคิกออฟแคมเปญขายมังคุดวันที่ 8 เดือน 8

วันที่ 07 ส.ค. 2564 เวลา 19:05 น.



ดีเดย์ 8 ส.ค. ผนึกทุกภาคส่วนจำหน่ายกิ่งออนไลันออฟไลน์ราคาโปรโมชัน 4 โล 100 มีออร์เดอร์ในมือกว่า 100 ตันพร้อมส่งตรงถึงบ้าน

นายราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ และนางตรุณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมแถลงข่าววันนี้ว่าตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ขยายโครงการ "เกษตรกรแฮปปี้" โดยจะจัดแคมเปญใหญ่ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 8 เดือน 8 (สิงหาคม) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สถานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 เป็นจุดคิกออฟกระจายสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมโรคของ ศบค. เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศสั่งซื้อมังคุดล่วงหน้าในราคา 4 โล 100 สำหรับมังคุดคุณภาพสดอร่อยภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ทีโอเอส และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์) บริษัท ไปรษณีย์ไทย สมาคมขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท แก๊บริน ร้านธงฟ้า ฯลฯ

โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าทีมพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เฉพาะกิจ ที่มีคณะทำงานเป็นตัวแทนมาจากหลายภาคส่วน กล่าวว่า ขณะนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะรับออเดอร์มังคุดภายใต้แคมเปญดังกล่าว โดยจะใช้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 และเซ็นทรัล เวสต์เกต เป็นจุด Drop off เพื่อกระจายสินค้า ขณะนี้เป็นที่น่ายินดีที่หลังจากเริ่มเปิดรับออเดอร์มาเป็นเวลา 2 วัน ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากที่สั่งซื้อกันเข้ามาในจำนวนเกิน 100 ตันแล้ว และจะเริ่มจัดส่งตรงถึงบ้านเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

“ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยย้ำว่า เราต้องดูแลชาวสวนทุกจังหวัดในภาคใต้พาฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน แม้วันนี้จะมีสัญญาณที่ดีว่าราคามังคุดทั้งหน้าแผงและหน้าล้งปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังไม่แน่นอนของเสถียรภาพราคา จึงต้องมีมาตรการเสริมเพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในประเทศที่เป็นส่วนที่สำคัญในการส่งออก ยังมีอุปสรรคจากสถานการณ์โควิด-19” นายอลงกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้คณะทำงานผู้ற்பอร์ดเฉพาะกิจมีผู้แทนมาจากหลายภาคส่วน ที่มาร่วมผนึกกำลังกันแก้ไขปัญหาราคามังคุด รวมถึงผลไม้อื่น ๆ เช่น ลำไย เงาะ ลองกอง ทูเรียนที่กำลังประสบปัญหาล้นตลาด อาทิ นายรณพัตน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบการขายแบบ B to G นายปริญญา พานิชักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจการเกษตร นายกฤษฏา โกศาสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ อีคอมเมิร์ซ กระทรวงเกษตรฯ.รับผิดชอบการขายแบบ B to B รวมถึงการขายผ่านเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม หอการค้า การขายตรงถึงผู้บริโภครวมถึงช่องทางอื่น ๆ ในขณะที่นางดรณวรรณจะรับผิดชอบการขายและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยมีนายณัฐกร สุวรรณธาดา และนายวิเชียร สุขพันธ์ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯรับผิดชอบแหล่งผลิตผลไม้และจุดกระจายผลไม้

“มังคุดภายใต้แคมเปญนี้ เป็นมังคุดดี สดจากต้น อร่อย ส่งตรงจากสวนเมืองใต้ ที่ตั้งใจปลูกโดยชาวสวนแท้ ๆ รับประทานคุณภาพโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การซื้อมังคุดครั้งนี้ รับทันทีสองต่อคือได้ทานมังคุดดี ๆ และยังมีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้ม และส่งกำลังใจให้ชาวสวนมังคุดด้วย ภายใต้แนวคิด “คนกินยิ้มได้ เกษตรกรไทย Happy” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในช่วงต้น” นางดรณวรรณ กล่าว

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเกษตรฯ ในฐานะประธาน Fruit Board ได้สั่งการล่วงหน้าให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ช่วยกันซื้อมังคุด เช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้ช่วยระบายมังคุดออกจากแหล่งผลิตหลายร้อยตัน และขอให้ภาคีรัฐภาคเอกชนช่วยกันซื้อมังคุดให้มากที่สุด และนายเฉลิมชัยจะเป็นผู้นำในการคิกออฟแคมเปญด้วยตัวเองในวันอาทิตย์นี้ด้วย